

เตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครอง ระวังแก๊งลักเด็กอละวาด เผยสถิติเด็กหาย 800ราย



แก๊งลักเด็กอละวาด เผยสถิติเด็กหาย 800ราย

คอลัมน์ สดจากสนามข่าว

เสถียร ท่วมจันทร์ มন্ত্রী จิรพรพนิต รายงาน

แล้วเรื่องราวของแก๊งลักเด็กก็กลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาจนได้
หลังจากช่วงนี้มีผู้เสี่ยงรำลึกกันว่ามีแก๊งรถตู้ออกอละวาดจับเด็กไปขายมากมาย
เล่นเอาพ่อแม่ผู้ปกครองถึงกับขวัญผวากันแล้วลูกจะตกเป็นเหยื่อไปอีกราย

ลูกหลานใครต้องจับตาดูกันให้ดี

เปลอเมื่อไหร่อาจหายได้เมื่อนั้น!?!

เหตุการณ์ที่กล่าวมาเกือบจะเกิดขึ้นกับนางบุญยืน เขียวอ่อน อายุ 35 ปี
ชาวอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ที่ออกมาร้องเรียน
อ้างว่าลูกสาวเกือบจะถูกแกงรถต๋อจับตัวไป
แต่พอโทร.แจ้งตำรวจกลับได้ยินคำพูดของตำรวจที่ฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจ
เพราะตำรวจทำเหมือนไม่เชื่อว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกของเธอ
ไม่เชื่อว่าจะมีแกงรถต๋อจับเด็กจริง

เมื่อรู้สึกว่าได้ไม่เป็นธรรมจากตำรวจ

นางบุญยืนจึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุด

นางบุญยืนเดินทางเข้าไปปากคำกับพ.ต.ท.กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ รอง
ผกก.สส.สภ.อ.ศรีประจันต์ เลาวา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ลูกสาวและเพื่อน 7
คนขึ้นรถจักรยานไปโรงเรียนวัดวังพลับใต้ เพื่อไปดูประกาศผลสอบ
ขณะเดินทางกลับมีรถต๋อสีขาวคาดดำ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
แต่ติดสติ๊กเกอร์ตานหนาวา รถรับส่งนักเรียน
คนที่นั่งใกล้คนขับลดกระจกลงและพยายามชักชวนลูกสาวกับเพื่อนขึ้นรถ
แต่ลูกสาวและเพื่อนพยายามหลบเลี่ยงจนมาถึงบ้านแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟัง
เด็กยืนยันว่าภายในรถมีเด็กถูกจับตัวไปด้วย แต่เมื่อโทรศัพท์ไปที่เบอร์ 191
เจ้าหน้าที่กลับพยายามสอบถามข้อมูลว่าอยู่ตรงไหน เหตุเกิดอย่างไร
สุดท้ายถามว่าแล้วจะให้ตำรวจทำอะไร ทำให้นางบุญยืนถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออก
ไม่คิดว่าตำรวจจะพูดออกมาได้แบบนี้

เมื่อเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่
ตำรวจจึงเรียกผู้ปกครองและเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ 7
คนมาสอบปากคำเพื่อสืบหาความเป็นไปได้ เพราะยังพบพิรุธในเหตุการณ์อยู่มากมาย
ซึ่งการสอบปากคำเด็กและผู้ปกครองกลุ่มนี้ในตอนหลังยังพบประเด็นน่าสงสัย
เหมือนเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมามากกว่า แต่ยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร

หากมีคนร้ายจริงน่าจะมีพยานหรือหลักฐานที่จะมายืนยันมากกว่านี้

ตำราจมองประเด็นไปที่สร้างเรื่องมากกว่า!?

ด้วยกระแสข่าวแก๊งลักเด็กที่กำลังดังไปทั่ว
รวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นที่อ.ศรีประจันต์ ทำให้ น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป
รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ได้ออกมาเผยถึงสถานการณ์การลักพาตัวเด็ก ว่า เรื่องนี้มีจริง
นอกจากการลักพาเด็กแล้วยังมีการลักพาตัวผู้หญิง ผู้ชาย คนแก่เพื่อการค้ามนุษย์ด้วย

เรื่องนี้ทางพม. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหาแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่

น.พ.พลเดชบอกว่า หากย้อนหลังไปดูสถิติ พบว่ามีเด็กหายประมาณ
700-800 คน และยังมีกรลักแรงงาน
โดยมีการตรวจสอบพบว่าไปดักจับที่สถานีขนส่งสายเหนือ-อีสาน ที่ตลาดหมอชิต
คนที่ถูกจับจะถูกมอมยา ตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่บนเรือประมงอยู่ 6-7 เดือน นอกจากนั้น
ยังมีคนแกด้วย ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านำไปขายอวัยวะหรือไม่

"เห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วรู้สึกตกใจว่าเดี๋ยวนี้ใจคอของมนุษย์เป็นขนาดนี้แล้วหรือ"

อย่างไรก็ตาม เรื่องแก๊งลักเด็กก็เชื่อว่าป้องกันไม่ได้
หากผู้ปกครองเด็กใส่ใจในการดูแลบุตรหลานปัญหาก็คงไม่เกิด
และไม่จำเป็นต้องไปตีหน้าตระหนกกันขนาดนั้น
หากทุกคนตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาลูกและดูแลตัวเอง พบเห็นพฤติกรรมผู้กระทำผิด
ขอให้รีบแจ้งตำรวจทันที

"ในพื้นที่ภาคอีสานจะมีการลักเด็กผู้หญิงเพื่อนำไปขายบริการมากที่สุด เช่น
ในจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดอุดรฯ พบว่า
ประเด็นนี้แรงมากและมีอิทธิพลสูง ขนาดเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ยังถูกขู่ว่า ด้วยการส่งลูกปืนมาให้ ส่วนพื้นที่อื่นก็ยังมีปัญหาการลักเด็ก
โดยบางสวนนำไปเป็นขอทาน นำไปขายชายแดนไทย-มาเลเซีย
เรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกัน" น.พ.พลเดชกล่าว

ขณะที่นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดพม. เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจ ว่า ตั้งแต่ปี
2547-2549 มีบุคคลสูญหายทั้งสิ้น 755 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
มากที่สุด และจะหายในช่วงปิดเทอม เฉพาะปี 2549 มีเด็กหายทั้งสิ้น 82 ราย

ล่าสุดตั้งแต่เดือนต.ค.2549-มี.ค.2550 มีเด็กหายทั้งสิ้น 14 ราย!?

จังหวัดที่มีข้อมูลชัดเจน ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ และหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ช่วงปิดเทอมนิยมเดินทางไปหาทำงานทำในกรุงเทพฯ จะโดนล่อลวงตั้งแต่มาถึงสถานีขนส่งหมอชิต

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าผู้หญิง

เมื่อได้ตัวไปจะนำไปค้าแรงงานเป็นหลัก

ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอ.ศรีประจันต์ จะมีมูลความจริงมากน้อยเพียงใด แต่ปัญหาแก๊งลักเด็กก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ที่ผ่านมามี "ชาวสด" ดีแฉอย่างตอเหนือใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แก๊งลักเด็กอาละวาดที่กระทุมแบนตอนต้นปี'50, เหตุแก๊งลักเด็กที่ทุ่งพาทารกในสวมแหวนหัวลำโพง, คดีจับแก๊งลักเด็กอุ้มเด็ก 4 เดือนสงมาเลย, แก๊งลักเด็กจับเด็กหญิงบังคับขายตัว, จับแก๊งลักเด็กคาดานเตรียมสงมาเลย, แก๊งลักเด็กอาละวาดเชียงใหม่ขโมยเด็ก 2 เดือนตอหนายาย และยังมีอีกหลายคดีที่มีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและเตือนภัย

ข้อมูลและภาพประกอบจาก

คมขลุ่ย สดขลุ่ย
ชาวสด